



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ /2553

30 พฤศจิกายน 2552

เกษตรฯ – ท่องเที่ยว ชวนแอ่วเชียงใหม่ งาน “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” เพลิดเพลินนันทนาการ กล้วยไม้เต็มรูปแบบ ควบคู่ขนกิจกรรมสุดพิเศษโชว์ครบ 11 วันเต็ม ทั้งการแสดงและพลุสุดอลัง รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 2 แสนคน ช่วงวันหยุดชั่วนา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” ขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ต.แม่เหิยะ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2552 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง โดยตั้งเป้าหมายว่าการจัดงานทั้ง 11 วัน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น 2 แสนคน หรือประมาณวันละ 2 หมื่นคน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “ในหลวงกับการลดสถานะโลกร้อน” บนพื้นที่กว่า 1,700 ตารางเมตร ทั้งในส่วนของอาคารชลประทาน การพัฒนาที่ดิน ฯลฯ นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดยังจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร อีกด้วย อาทิ กิจกรรม “เกษตรเพื่อประชาชน” เวทีสนทนาวิชาการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการจัดนิทรรศการในอาคารพืชสวน อาคาร โลกแมลง สวนสมุนไพร บ้านหม่อนไหม

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ที่ผู้คนสอบถามเข้ามามาก คือ การจัดแสดงกล้วยไม้ นั้น ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการจัดนิทรรศการและประกวดกล้วยไม้ ที่อาคารเรือนกระจก โดยบริเวณชั้นบนด้านในของอาคารจะจัดแสดงภาพวาดกล้วยไม้จากศิลปินที่มีชื่อเสียง ส่วนชั้นล่าง จะจัดแสดงกล้วยไม้หายาก และกล้วยไม้ทรงคุณค่า ที่ค้นพบโดยคนไทย หรือที่ค้นพบในประเทศไทย/ตั้งชื่อไทย กล้วยไม้เทิดพระเกียรติฯ ไม้พระนาม เส้นทางกล้วยไม้ นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งสำคัญ/บุคคลสำคัญของกล้วยไม้ นิทรรศการวิชาการกล้วยไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดจะจัดให้เป็นนิทรรศการมีชีวิต คือ จัดแสดงทั้งที่เป็นภาพถ่ายและของจริง ทั้งในส่วนของสวนกล้วยไม้เอง และการสาธิตหรือแสดงวิทยาการทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้วยไม้ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสโลกแห่งกล้วยไม้ อย่างไม่ลืมหูลืมตา รวมทั้งจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยไม้ต่างๆ ที่ได้รับการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ส่วนบริเวณสวนกล้วยไม้ด้านหน้า หรือ Orchid Park ได้รับความร่วมมือจากสำนักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ในการจัดแสดงพันธุ์ พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบด้วยกล้วยไม้ทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความสวยงามเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะเป็นอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจ

เนื่องจากกล้วยไม้ไทยมีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้ จะมีการประกวดกล้วยไม้บริเวณภายนอกอาคาร ทั้งใน ส่วนของกล้วยไม้เดี่ยว กล้วยไม้หมู่ และสวนหย่อมกล้วยไม้ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ได้ตัดสินการประกวดไปแล้ว และนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมถึงยังมี กิจกรรมวิชาการ คือ การสัมมนา เรื่อง ปลูกกล้วยไม้แบบมืออาชีพ ในวันกล้วยไม้ไทย วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม สวพ.1 เพื่อรองรับผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวด้วย

“นอกจากด้านการเกษตรแล้ว ในงานนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มในช่วงวันหยุดช่วงต้นเดือนธันวาคม ทั้งด้านการซื้อขายสินค้า กิจกรรมเชิงวิชาการ และการท่องเที่ยวพักผ่อนไปกับสวนนานาชาติของประเทศต่างๆ อาทิ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี ญาน ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงประจำวันเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ณ เวทีใหญ่กลางแจ้ง เวลา 18.00-22.00น. ของทุกวันแล้ว ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมชมการแสดงพลุไฟเฉลิมพระเกียรติ "ราชพฤกษ์ร่วมใจภักดิ์รักพ่อหลวง" ชุดพิเศษ 9 ชุด ชุดละ 999 ลูก ในวันมหามงคล 5 ธันวาคม ด้วย” นายธีระ กล่าว

-----